

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

กรมส่งเสริมฯจัดอบรม ปั่นเกษตรกรรุ่มอพืชชุมชน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการดำเนินงาน สนับสนุนเกษตรกรเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้จัดให้มีคลินิกพืช (Plant Clinic) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่คอยให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของ พืช พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกร มีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากคลินิกพืชเป็นอย่างดี เป็นบริการของรัฐที่มอบให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยังช่วยป้องกันผลกระทบจากศัตรูพืชที่อาจทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนด้วย

อย่างไรก็ดี การทำเกษตรมักพบปัญหาอาการผิดปกติของพืชในลักษณะต่างๆ ทั้งที่เกิดจาก ศัตรูพืช ความไม่สมดุลของธาตุอาหาร และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ทำให้ผลผลิตเสียหาย พืช อ่อนแอ ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งปัญหาสำคัญยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าอาการผิดปกติ ของพืชที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะจัดการอย่างไร ส่งผลต่อการเลือกวิธีการจัดการที่ถูกต้องและ เหมาะสม จึงหวังพึงสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นสำคัญ ทำให้มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เกินความจำเป็น ส่งผลกระทบตามมามากมาย จึงเดินทางสร้างรุ่มอพืชชุมชนเพื่อเป็นภูมิความรู้และ ความสามารถด้านการวินิจฉัยและจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น โดยเฉพาะศัตรูพืชสำคัญของพืชเศรษฐกิจใน พื้นที่ และมีบทบาทสำคัญในการเป็นเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานคลินิกพืชและที่เกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่รุ่มอพืชหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้การบริการด้านอารักขา พืชครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกพื้นที่ โดยคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรรับถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร พร้อมกระจายความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสู่ระดับพื้นที่ย่อย รวมถึงการสร้าง เครือข่ายเชื่อมโยงการดำเนินงานในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายสร้างรุ่มอพืชชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน 75,000 หมู่บ้าน ภายในปี 2570 ทั้งนี้ ได้เริ่มขับเคลื่อนโดยการอบรมหลักสูตรรุ่มอพืชชุมชนให้แก่ เกษตรกร ใน 38 จังหวัดนำร่อง รวม 990 หมู่บ้าน

นายเข้มแข็งกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรรุ่มอพืชชุมชนให้แก่เกษตรกรใน 38 จังหวัดนำร่อง จัดอบรมในหลักสูตรที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมรุ่มอพืชชุมชนผู้เป็นเกษตรกรให้ เข้าใจการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น สามารถนำไปปรับการทำเกษตรของตน คาดว่าจะ อบรมเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2566 เกษตรกรจะสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น ได้ สามารถจัดการปัญหาศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอย่างถูกต้องเหมาะสม และให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ เกษตรกรในพื้นที่ได้

สำหรับในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนจะอบรมต่อเนื่องให้กับเกษตรกรรายเดิมใน หลักสูตรที่ 2 ให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เป็นการวางแผนทางการเพิ่มขีดความสามารถขยายไปสู่การ ให้บริการเกษตรกรในชุมชนภายใต้เครือข่ายคลินิกพืช อีกทั้งมีแผนขยายการสร้างรุ่มอพืชชุมชนเพิ่มอีก ไม่น้อยกว่า 20,000 หมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นการยกระดับให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จริง